

เคทีซีปล่อยหมดเด็ดช่วยสมาชิกสินเชื่อบุคคลแบ่ง เบาภาระแบบหนอนสต๊อป ลุ้นใช้เงินฟรีไม่มีดอกเบี้ย “ไร้ดอกเบี้ย...นานถึง 5 ปี” เริ่มแล้ววันนี้

นางสาวสุดาพร จันทรวัดนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา ธุรกิจสินเชื่อบุคคลเคทีซีประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 636,000 บัญชี ด้วย มูลค่าลูกหนี้สุทธิมากกว่า 12,345 ล้านบาท และเพื่อต่อยอดย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อบุคคล ในปีนี้เคทีซีจะยังคงเน้นการสร้างควมมีวินัยในการใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการลดภาระหนี้ให้กับสมาชิกเก่าและใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องจากแคมเปญ “เคลียร์หนี้เกลี้ยง” ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก”



“โดยในไตรมาสที่ 2 นี้ เคทีซีจึงเพิ่มความเข้มข้นในการลดภาระให้โดนใจสมาชิกมากยิ่งขึ้น กับแคมเปญ “ไร้ดอกเบี้ย นานถึง 5 ปีกับเคทีซี แคช รีโวลฟ์” ซึ่งเกิดจากการสอบถามความต้องการของสมาชิกโดยตรงพบว่า ในสภาวะที่ค่าครองชีพสูงเช่นปัจจุบัน ทำให้สมาชิกมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม การได้รับการแบ่งเบาหรือลดภาระต่างๆ ลง จะเป็นสิ่งที่สมาชิกต้องการอย่างแท้จริงมากกว่า”

“แคมเปญ “เคทีซีไร้ดอกเบี้ย นานถึง 5 ปี” จะเปิดให้สมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี แคช รีโวลฟ์” (KTC CASH Revolve) ได้ลุ้นใช้เงินฟรีแบบไร้ดอกเบี้ย นานสูงสุดถึง 5 ปี ได้ถึง 3 รอบ รวมทั้งสิ้น 213 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 เพียงลงทะเบียนผ่าน SMS ไปที่ 4535588 โดยพิมพ์ AA ตามด้วยหมายเลขบัญชี 16 หลัก หรือลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th (ไปรษณีย์ไร้ดอกเบี้ย) และมียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เทียบกับรอบบัญชีที่ผ่านมาและคงค้างติดต่อกันอย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี จะได้รับ 1 สิทธิลุ้นเป็นผู้โชคดีชิงรางวัลแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังนี้ รางวัลที่ 1 ใช้เงินฟรีไม่มีดอกเบี้ยนาน 5 ปี 3 รางวัล (รอบละ 1 รางวัล) รางวัลที่ 2 ใช้เงินฟรีไม่มีดอกเบี้ยนาน 1 ปี มี 10 รางวัล (รอบที่ 1 และ 2 รอบละ 3 รางวัล รอบที่ 3 เท่ากับ 4 รางวัล) และรางวัลที่ 3 ใช้เงินฟรีไม่มีดอกเบี้ยนาน 3 รอบบัญชี 200 รางวัล (รอบที่ 1 มี 66 รางวัล รอบที่ 2 และ 3 รอบละ 67 รางวัล) นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วยังมีสิทธิได้ลุ้นรางวัลในรอบอื่นอีกด้วย”

นางสาวสุดาพรกล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ คาดว่าภายหลังจากแคมเปญการตลาดนี้สิ้นสุด จะสามารถกระตุ้นยอดกูดเงินสดให้เพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10%”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อบุคคล **KTC Phone** โทรศัพท์ 02-665-5000 กด 6 กด 2 หรือเว็บไซต์ **www.ktc.co.th**”